

# TỌA ĐÀM “OB IN PRACTICE 2014”

## VỀ BUỔI TỌA ĐÀM

“OB In Practice” là chương trình tọa đàm hàng năm dành cho các OB practitioners chia sẻ kinh nghiệm thực tế với các học viên chương trình MBA của Khoa QLCN-ĐHBK Tp.HCM.

Đây là lần thứ 5 liên tiếp chương trình được tổ chức. Từ những thành công của các lần tổ chức trước, năm nay chương trình tập trung vào chủ đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà quản lý:

## "Văn hóa tổ chức (Organizational culture)" và "Sáng tạo tổ chức (Organizational creativity)"

Chương trình do Khoa Quản lý Công nghiệp — ĐHBK và Trung tâm nghiên cứu và Đào tạo Quản trị Doanh Nghiệp (BR&T) phối hợp tổ chức.

## ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Học viên MBA, Cựu SV ĐHBK, và Giảng viên trong lĩnh vực Hành vi tổ chức.  
(Miễn phí tham dự, số lượng giới hạn < 70 người)

## Bà Lê Thị Kim Anh

- . Thạc Sĩ Quản trị nguồn nhân lực, tốt nghiệp tại Mỹ
- . Dược Sĩ, tốt nghiệp ĐH Y Dược Tp. HCM
- . 26 năm kinh nghiệm làm việc với 15 năm giữ vai trò quản lý, 06 năm trong lĩnh vực sản xuất và 05 năm trong lĩnh vực Bán hàng.
- . Có kinh nghiệm trong việc triển khai và xây dựng chiến lược Quản lý nguồn nhân lực ở các công ty đa quốc gia (Aventis và Avon Cosmetics), đặc biệt trong lĩnh vực Tái cấu trúc tổ chức, Phát triển hệ thống quản lý Hiệu suất, Văn hóa công ty, Tái cấu trúc hệ thống lương thưởng, Quản lý nhân tài, Phát triển và Lập kế hoạch nghề nghiệp...
- . Thực hiện nhiều dự án tư vấn phát triển Hệ thống Quản lý hiệu suất, Các Công cụ Đánh giá, Mô hình Năng lực,...cho các công ty trong và ngoài nước.
- . Thực hiện các khóa huấn luyện về Quản lý Con người và Nguồn nhân lực, Kỹ năng bán hàng và các Kỹ năng mềm khác cho các công ty trong và ngoài nước, và các tổ chức Phi chính phủ; đồng thời là huấn luyện viên và cố vấn về quản lý nhân viên cho các nhà lãnh đạo và quản lý trẻ.



**NCS. Huỳnh Bảo Tuân**  
**Giảng viên**  
**Trường ĐHBK Tp. HCM**

**“Organizational Creativity”**

## Ông Huỳnh Bảo Tuân

. Nghiên cứu sinh về Đổi mới—Sáng tạo  
. Có 10 năm kinh nghiệm tư vấn đào tạo Quản Lý chất lượng và Quản lý chuỗi cung ứng  
. “Các doanh nghiệp thường than phiền là không đủ nguồn lực để phát triển vì họ thường nghĩ nguồn lực là những thứ như tiền, tài sản cố định, con người,...đây là những nguồn lực BỊ ĐỘNG và những nguồn lực này luôn hữu hạn. Có một loại nguồn lực vô cùng đặc biệt, nó có thể kích hoạt các nguồn lực BỊ ĐỘNG để tạo ra những nguồn lực mới không có giới hạn - đó là SÁNG TẠO, được gọi là nguồn lực CHỦ ĐỘNG. Nuôi dưỡng và phát triển sự sáng tạo cho cá nhân, nhóm, hay tổ chức là tạo ra những nguồn lực vô tận cho doanh nghiệp. Từ góc độ nghiên cứu hay góc độ thực hành, Sáng tạo tổ chức luôn là chủ đề thách thức hơn 100 năm nay trong lĩnh vực quản trị.”



  
**DYNAMIC**  
**CONSULTING**  
**Bà Lê Thị Kim Anh**  
**Giám đốc điều hành**  
**Cty Dynamic Consulting**

**“Building and Living up  
Organizational Culture”**



**Thời gian: 8:30—11:30, Thứ 7, Ngày 22/11/2014;**

**Địa điểm: 406B4, Trường ĐH Bách Khoa, 268 Lý Thường Kiệt, Q.10, Tp. HCM**

**Để đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ với Cô Trần Thị Tuyết trước ngày 20/11.**

**Email: duongtuyet2005@gmail.com; Điện thoại: 01.666.911.855**